

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: Nguyễn Thị Ánh Phi

Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1993

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Hiện đang là công chức, Thẩm tra viên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Bản thân tôi rất lấy làm vinh dự khi được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm to lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh. Tôi cũng ý thức được rằng HĐND tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tôi được phân công ứng cử ở Hội đồng bầu cử số 12 huyện Tư Nghĩa, trước hết cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN các cấp, lãnh đạo Huyện ủy Tư Nghĩa, UBND, Đảng ủy các xã tại đơn vị bầu cử số 12 đã tạo mọi điều kiện để tôi có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và trình bày chương trình hành động của mình.

Kính thưa toàn thể bà con cử tri!

Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi ý thức sâu sắc rằng đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức của mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cố gắng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương. Để thực sự trở thành đại biểu của dân, bản thân tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu thực hiện chương trình hành động sau đây:

Thứ nhất, tích cực tham gia xây dựng, góp ý để dần hoàn thiện, rút ngắn các trình tự, thủ tục cải cách hành chính để giảm phiền hà cho người dân đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực nhà đất, chứng thực, hộ tịch... Riêng đối với ngành nghề mà bản thân đang công tác thì nhận thấy đây là một ngành đặc thù vì nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội,

trực tiếp ảnh hưởng đến quyền về tài sản, nhân thân của các bên đương sự và những người có liên quan; vì vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự, thì việc thi hành án cần phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục đồng thời cũng cần giảm ngắn lại thời gian tổ chức thi hành án và dần hoàn thiện cơ chế, thủ tục, quy trình tổ chức thi hành án. Đồng thời, cần phải xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu quả, minh bạch, không rườm rà với cơ chế thống nhất, thủ tục hành chính rõ ràng, công khai, bộ máy nhà nước gọn nhẹ, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tận tâm, tận tụy, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính.

Thứ hai, cố gắng, tích cực tham gia cùng Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách, thuận lợi cho huyện Tư Nghĩa phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn nữa, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: tập trung giám sát, kiến nghị các vấn đề còn tồn tại, bức xúc của người dân xung quanh nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ; cần tìm ra biện pháp để cải thiện hệ thống tưới, tiêu phục vụ các vụ mùa, tránh tình trạng thiếu nước trên các cánh đồng của một số thôn ở xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng...; chú trọng các chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phát triển y tế, giáo dục, nâng cao đời sống của người dân, trong đó quan tâm chế độ giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư; giám sát đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được đầu tư, xây dựng.

Thứ ba, với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh; là đại biểu HĐND cấp tỉnh tôi sẽ nỗ lực hết mình để tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định, thẩm tra để tỉnh ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, có tính khả thi, sát thực tế và đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của công dân, doanh nghiệp. Cố gắng, phấn đấu xây dựng và hoàn thiện, triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế cần được bảo vệ và quan tâm trong xã hội. Là công chức làm trong cơ quan pháp luật, bản thân tôi sẽ chú trọng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới đến công dân để công dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên quyết, đôn đốc, thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của HĐND tỉnh.

Cuối cùng, nếu được cử tri tín nhiệm để được bầu trở thành đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Bản thân sẽ tích cực học tập, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống; chủ động tìm hiểu và nâng cao hơn nữa các kỹ năng hoạt động để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được hiệu quả, việc vận động bầu cử được tổ chức thông qua phương tiện thông tin đại chúng, vì vậy, bằng cách tiếp xúc cử tri này, tôi rất mong nhận được sự tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu, truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Bản thân được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND rất lấy làm vinh dự và phấn khởi, vì vậy, cho dù trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn nỗ lực, cố gắng hết sức hết lòng để phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao phó, sẽ cố gắng đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa đời sống chính trị, tinh thần của người dân.

Xin trân trọng cảm ơn!